

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 18/3, tại phiên họp thứ 31, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngoại giao theo hình thức trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Phiên khai mạc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn 21 bộ trưởng các bộ, ngành; các nhóm nội dung chất vấn đã bao quát hầu hết các vấn đề của cuộc sống. Việc lựa chọn nội dung chất vấn tại phiên họp lần này được cân nhắc kỹ lưỡng trên

cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin và đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, rà soát phạm vi chất vấn tại các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn tạo điều kiện cho tất cả các bộ trưởng các bộ, ngành đều được tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến nhân dân và cử tri cả nước. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát.

Trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chất vấn đồng chí Hồ Đức Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ liên quan đến tài chính; việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện

tử có thưởng; công tác quản lý giá và việc quy định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chất vấn đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc triển khai thực hiện các chương trình các nước với Việt Nam để phát triển du lịch. Công tác quản lý, sắp xếp, kiểm toán, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao (kể cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). Giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Có 69 đại biểu đăng ký chất vấn, tranh luận, trong đó có 5 đại biểu tranh luận với tổng số 86 câu hỏi và các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Các đại biểu

Quốc hội đã chuẩn bị kỹ câu hỏi với nội dung sát thực tiễn. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã nghiêm túc nhìn nhận và trả lời có trọng tâm, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí tán thành, ghi nhận những giải pháp các bộ trưởng đã cam kết thực hiện trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng hai bộ Tài chính, Ngoại giao, các bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực; hoàn thiện pháp luật tổ chức quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, của từng bộ, ngành, địa phương, để cao đạo đức nghề nghiệp, tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề dịch vụ tài chính, để cao đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề dịch vụ, của tổ chức và cá nhân cũng như trách nhiệm của các thành viên, hội viên trong việc chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Với lĩnh vực ngoại giao, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các thỏa thuận, cam kết song phương, đa phương, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp; về liên kết, hội nhập quốc tế; ngoại giao văn hóa, phát triển du lịch, chính sách miễn thị thực; về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, xuyên suốt; bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời, yêu cầu từng thành viên trong đoàn kiểm toán bám sát mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để thực hiện kiểm toán; trong quá trình kiểm toán thực hiện đầy đủ các bằng chứng kiểm toán, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được kiểm toán.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

cho từng thành viên trong đoàn; tổ chức giám sát theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên được giám sát thực hiện tốt các nội dung cuộc giám sát, bảo đảm thời gian, hiệu quả, chất lượng, thực chất, không hình thức. Trong đó, tập trung đánh giá, làm rõ các nội dung: Thực trạng, tình hình, kết quả, mục tiêu, chỉ tiêu đạt được trong triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU của các địa phương, đơn vị gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng các cấp; nhất là việc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể về văn hóa... Những bất cập, vướng mắc, khó khăn hiện nay trong triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU và xây dựng, phát triển văn hóa ở các địa phương, đơn vị; nếu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của các ngành, các đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền... Những kiến nghị, đề xuất, nhất là trong thời gian qua khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU và thực hiện xây dựng, phát triển văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

QUỲNH PHỤ**■ Năm 2024, phấn đấu năng suất lúa đạt 132 tạ/ha**

Chiều ngày 18/3, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, sản xuất nông nghiệp của huyện đạt được những kết quả quan trọng: tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.789,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2022; năng suất lúa cả năm đạt 132,41 tạ/ha; có 312 hộ tích tụ, thuê mướn trên 1.376,5ha để sản xuất nông nghiệp với quy mô từ 2ha trở lên. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, huyện có 3 xã được công nhận, trong đó xã An Thái được công nhận xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh; toàn huyện có 12 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; chương trình thấp sáng đường đầu đến nay đã lắp đặt được trên 180km...

Năm 2024, Quỳnh Phụ phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 3.890,5 tỷ đồng; năng suất lúa đạt trên 132 tạ/ha/năm, vụ đông gieo trồng 6.600ha trở lên; phấn đấu có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, 28 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất nông nghiệp được UBND huyện tuyên dương, khen thưởng.

■ Phát động ngày đoàn viên năm 2024

Sáng ngày 18/3, tại Trường THPT Quỳnh Thọ, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức phát động ngày đoàn viên. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024.

Ngày đoàn viên năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo ban chấp hành đoàn các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tích cực, chủ động tổ chức các chương trình phổ biến, giáo dục cho đoàn viên, học sinh cũng như phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong các nhà trường, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên.

Tại lễ phát động, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an huyện với các cơ sở đoàn khối trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức trao thẻ đoàn, số đoàn cho đoàn viên mới kết nạp và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, học sinh...

NGUYỄN CƯỜNG**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với trường phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và 80 đại biểu là trường phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đây là lần thứ hai UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với vị trí, vai trò của lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành và địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về công tác cải cách hành chính năm 2023, một số nội dung về đạo đức công vụ và nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,37% so với năm 2022, tăng gấp 1,5 lần so với bình quân chung của cả nước, xếp thứ 7/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong top dẫn đầu cả nước; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan

tâm chỉ đạo quyết liệt, là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình bứt phá và gia nhập nhóm "tỷ đô" về thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Đồng góp vào những kết quả nổi bật đó, ngoài sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp còn có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương cho rằng, đây là sự đổi mới rất mạnh mẽ, giúp các trường phòng phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; là cầu nối giữa các phòng, ban của các cơ quan, đơn vị và địa phương với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để các đồng chí lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn; đồng thời, cũng là dịp để các phòng, ban của các cơ quan, đơn vị và địa phương học hỏi, bổ sung kinh nghiệm, kiến thức trong việc tham mưu và giải quyết công việc trong thời gian tới được tốt hơn. Lãnh đạo cấp phòng một số cơ quan, đơn vị và địa phương cũng phát biểu làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: thay đổi các quy định về tính giá đất; sự phối hợp ở một số nội dung giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện còn chưa thống nhất; công tác đầu tư thuốc và vật tư y tế; số lượng công việc nhiều trong khi cán bộ, công chức còn ít; vướng mắc trong mẫu thuận giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác; cơ chế, chính sách của tỉnh trong thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực thủ gom, xử lý rác thải còn thiếu; cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chấn chỉnh đội

ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ để giải quyết tốt hơn các thủ tục hành chính...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về mong muốn, định hướng của tỉnh trong thời gian tới đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đời sống của nhân dân ngày càng sung túc, đầy đủ. Đây là mục tiêu cơ sở, căn cứ và hoàn toàn có thể thực hiện được nếu biết phát huy tất cả tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời biết tập hợp, đoàn kết tạo nên sức mạnh và phát huy tiềm lực con người Thái Bình. Đồng chí yêu cầu phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn và hành động quyết liệt để thực hiện tốt 3 đột phá phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế đã được đề ra trong Quy hoạch tỉnh.

Trần trọng những đóng góp tích cực của lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là ý thức trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo cấp phòng các sở, ngành, đơn vị và địa phương còn ở mức độ hạn chế; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ; quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao chưa có sự gắn kết giữa nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn; mong muốn, động lực đúng thực hiện mục tiêu chung của tỉnh còn hạn chế; công tác cải cách hành chính chậm đổi mới; còn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

MINH HƯƠNG**Trao 2.880 tuyp vitamin C cho học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm**

Tiếp nối hành trình "Trao yêu thương cùng em tới trường", sáng ngày 18/3, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình phối hợp với Trường Tiểu học Trần Lâm tổ chức trao tặng vitamin C cho học sinh, giáo viên.

2.880 tuyp vitamin C đã được trao tặng cho 100% học sinh, giáo viên toàn trường. Đây là món quà rất ý nghĩa mà Hội Chữ thập đỏ thành phố dành tặng thầy trò nhà trường, giúp các em học sinh tăng sức đề kháng để phòng, chống bệnh tật, nhất là trong thời gian này khi thời tiết giao mùa.

Thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ thành phố và đơn vị tài trợ đối với các em học sinh, góp phần nâng cao thể trạng, sức đề kháng và chấp cánh khát vọng học tập cho các em.

MINH NGUYỆT

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố và nhà trường trao quà cho các em học sinh.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG**Cắt tóc miễn phí cho người bệnh**

Chiều ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương phối hợp với Câu lạc bộ Tóc và Spa Thái Bình tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí - đồng hành cùng người bệnh.

Tham gia chương trình, ngoài được xem các tiết mục văn nghệ, người bệnh đang điều trị nội trú tại

các khoa, phòng của Bệnh viện còn được cắt tóc miễn phí. Với những bệnh nhân cao tuổi, gặp khó khăn về đi lại, các thành viên của Câu lạc bộ Tóc và Spa Thái Bình đã đến tận phòng bệnh để cắt tóc.

Đây là chương trình thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa thiết thực được Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương phối hợp với các đơn vị tổ chức thường xuyên nhằm giúp người bệnh có thêm niềm vui, động lực để điều trị, chiến thắng bệnh tật.

HOÀNG LANH**BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TIỀN HẢI****Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất**

Sáng ngày 18/3, Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất năm 2024.

Trong đợt tập trung huấn luyện từ ngày 18/3 đến hết ngày 29/4, 710 chiến sĩ DQTV năm thứ nhất được chia thành 4 đợt, 8 cụm sẽ được trang bị những nội dung cơ bản về giáo dục chính trị, quân sự chung, chiến thuật, huấn luyện chiến đấu DQTV năm thứ nhất. Kết thúc huấn luyện nội dung, để mục huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất đến từng chiến sĩ DQTV năm thứ nhất.

Thông qua huấn luyện, giúp lực lượng DQTV năm thứ nhất trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; huấn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trong bị hiện có, chiến thuật từng người, tổ DQTV trong chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV nói chung và lực lượng dân quân năm thứ nhất nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TIẾN DAT